

kiến quyết không để thiệt hại về người, giảm tối đa thiệt hại về tài sản; triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là phương án chống tràn tại các vị trí đê thấp trũng; thực hiện hạ thấp tải, giải phóng các bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông để giảm tải hoặc cản trở việc thoát lũ; thực hiện cấm về để theo dõi diễn biến của đê, kè xung yếu, trọng điểm (kè Thuyền Quan, kè Phúc Tân, kè Hà My, đê Thụy Quỳnh) và bố trí lực lượng ứng trực để thực hiện lệnh cấm người, phương tiện qua lại ở các cầu yếu, đoạn đung bị ngập, công trình giao thông không bảo đảm an toàn.

Chiều ngày 11/9, lãnh đạo Sở Y tế K24+250 - K24+300 đê sông hữu Hóa, xã Thụy Việt (Thái Thụy) xảy ra sạt trượt mái đê phía đông, chiều dài cung sạt 50m.

Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân của sự cố là do đoạn đê có mái thượng lưu dốc, đồng thời ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài sau bão số 3, đặc biệt trận mưa lớn trưa ngày 11/9 đã gây ra hiện tượng sạt lở chân mái đê giữa vùng trũng.

Tuyến đê sông hữu Hóa qua địa bàn huyện Thái Thụy có chiều dài 10km, chạy dọc địa bàn 4 xã Thụy Ninh, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Quỳnh. Để khắc phục sự cố, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cụm PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Thụy Việt huy động hơn 100 người, 4 máy múc, hơn 1.000 bao tải, 700 cây tre dài 6 - 8m, 1.000m² đất... để khắc phục. Dự kiến trưa ngày 12/9 sẽ hoàn thành khắc phục sự cố.

* Tính đến 16 giờ ngày 11/9, các công trình đê, kè, cống trên địa bàn huyện Tiên Hải vẫn bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nước lũ trên sông Hồng, sông Trà Lý khu vực Tiên Hải vẫn ở mức báo động III, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê, kè, cống.

Huyện đã thành lập 2 sở chỉ huy tiên phương để tập trung chỉ đạo ứng phó với lũ. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tuần tra, canh gác đê sông Trà Lý, sông Hồng cũng như các tuyến đê biển trên địa bàn 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng kế hoạch di dời người và tài sản của nhân dân ở ngoài đê vào nơi an toàn; chủ động phương án bảo vệ các trọng điểm, chống tràn tại các vị trí thấp trũng...

Trong hai ngày 10 - 11/9, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi

huyền đã tận dụng thực trạng triều nước thấp để tiêu nước tối đa trên các sông trực, trong đó đã mở 23 cống dưới đê biển, đê sông Hồng, đê sông Trà Lý để tiêu thoát nước cho các diện tích lúa bị ngập úng. Ngoài ra, Xi nghiệp tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN thường trực nhân lực 24/24 giờ để chủ động tiêu nước; tổ chức giải phóng dòng chảy trên các tuyến sông trực; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước, khi lũ trên sông lên nhanh không tiêu được phải khẩn trương đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ theo quy định.

* Chiều ngày 11/9, lãnh đạo Sở Y tế đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa, lũ tại Bệnh viện Đa liệu cơ sở 2, xã Vũ Văn (Vũ Thư) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước diễn biến của mưa, lũ, Bệnh viện Đa liệu cơ sở 2 đã di chuyển hơn 100 bệnh nhân (phần lớn là bệnh nhân phong, già yếu), trang thiết bị y tế, thuốc... ở tầng 1 lên khu vực tầng 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã có kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ; các khoa, phòng có phương án chuyển bệnh nhân lên tầng cao; di chuyển, bảo vệ các trang thiết bị y tế; phòng ngập lụt cho khu vực tầng 1; bảo đảm thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu và cung cấp đầy đủ suất ăn; 10 đội thường trực cấp cứu sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được huy động... Bên cạnh đó, các bệnh viện quản trịet cán bộ, nhân viên chủ động phòng, chống ngập lụt, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan; chuẩn bị bao cát chống nước tràn...

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thường trực cấp cứu, hỗ trợ cấp cứu và bảo đảm công tác khám chữa bệnh; theo dõi sát thông tin diễn biến mưa, lũ để có phương án ứng phó. Những nơi trũng, thấp có nguy cơ ngập khẩn trương di dời bệnh nhân, tài sản, trang thiết bị, thuốc, hồ sơ giấy tờ... đến vị trí an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, bổ sung các đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

* Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học do sạt trường bị ngập.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là các cơ sở giáo dục của 5 xã ở huyện Vũ Thư gồm: Vũ Văn, Hồng Phong, Duy Nhất, Hồng Lý, Bách Thuận ngập từ 0,3 - 0,5m. Hiện các trường đã cho

học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới để bảo đảm an toàn. Trường Tiểu học và THCS Vũ Văn bắt đầu được trung dung để làm nơi tránh trú cho người dân ở những nơi nguy hiểm. Các trường học khác của 5 xã trên cũng chuẩn bị sẵn sàng cho người dân đến tránh trú.

Tại thành phố Thái Bình, một điểm trường của Trường Mầm non Kỳ Bá tại khu Nhất Thanh (phường Kỳ Bá) được trung dung làm nơi tránh trú cho người dân; 70 cơ sở giáo dục vẫn tổ chức dạy và học theo đúng kế hoạch, các trường THCS chưa tổ chức dạy buổi 2. Tại Thái Thụy và Quỳnh Phụ, một số cơ sở giáo dục bị ngập sâu, nước tràn vào các lớp học, bắt đầu cho học sinh nghỉ học từ ngày 11/9 đến khi có thông báo mới; cán bộ, giáo viên các trường được huy động để đi dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao để tránh hư hại.

Trước diễn biến của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần chú ý tình hình thực tế ở địa phương, đặc biệt vùng có nguy cơ ngập lụt chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn; sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất an toàn; lên phương án về sinh trưởng lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học và có kế hoạch dạy bù thời gian học sinh nghỉ học. Những cơ sở giáo dục tổ chức học bán trú cần có biện pháp bảo đảm an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh.

* Trong 2 ngày 10 - 11/9, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 670 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị về các địa phương có tuyến đê xung yếu để giúp nhân dân di dời tài sản, tham gia bảo vệ tuyến đê xung yếu.

Tính đến 11 giờ ngày 11/9, 10 đơn vị đầu mối của Bộ CHQS tỉnh đã huy động 423 cán bộ, chiến sĩ, 248 dân quân tự vệ, hơn 80 phương tiện các loại để tham gia khắc phục sự cố tại các đê xung yếu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng quân đội đã tham gia xử lý sự cố tràn đê xã An Cầu (Quỳnh Phụ) với chiều dài khoảng 400m; kiểm tra và xử lý đập tràn ở xã Hồng Bạch, tham gia di dời nhân dân ở xã Đông Quan (Đông Hưng); tham gia thành lập 18 sở chỉ huy tiên phương tại các huyện, thành phố; di dời 50 người dân xã Tân Lễ, xã Hồng An (Hưng Hà) đến nơi tránh

trú an toàn. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của Đại đội Trinh sát cơ giới, Trung đội Thông tin với 50 cán bộ, chiến sĩ giúp huyện Vũ Thư cũng như các địa phương khác bảo đảm thông tin liên lạc, di dời tài sản giá trị, vật nuôi của người dân và tham gia khắc phục sự cố.

* Sáng ngày 11/9, Công an tỉnh triển khai lực lượng tham gia xử lý sự cố mưa, lũ và hỗ trợ người dân.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đặc chủng được điều động làm nhiệm vụ tại một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện Vũ Thư, tập trung chống lũ, hộ đê, khắc phục hậu quả úng, ngập do bão số 3 gây ra, giúp người dân di chuyển tài sản và bảo vệ sản xuất.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường trực 100% quân số, tập trung triển khai các biện pháp PCTT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ theo phương châm "4 tại chỗ". Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều tiết giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt đối với các khu vực phải di dời người dân đến nơi an toàn, không để các đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản của nhân dân.

* Với tinh thần "4 tại chỗ", thanh niên các địa phương, đơn vị cùng các lực lượng chủ động hỗ trợ, triển khai các biện pháp chống lũ, hộ đê.

Tỉnh đoàn Thái Bình chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, của huyện, thành phố và các đơn vị chức năng về công tác phòng, chống mưa, lũ, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cùng cố, tăng cường các đội thanh niên xung kích, tình nguyện của các xã, phường, thị trấn, mỗi đội từ 40 đoàn viên, thanh niên; sẵn sàng khi có lệnh điều động, ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Chủ động, thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về tình hình, diễn biến của mưa, lũ; tham gia di dời, cứu hộ người và tài sản, tập trung chống lũ, hộ đê, khắc phục hậu quả úng, ngập.

TỈNH QUẢNG NAM HỖ TRỢ TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ.



Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ.

sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Đồng chí cho biết, cùng với việc khắc phục hậu quả bão số 3, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội, toàn hệ thống chính trị tỉnh Thái Bình cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân đang tích cực, chủ động ứng phó với mưa, lũ nhằm

hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Trong chiều ngày 11/9, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình trao 500 triệu đồng/đơn vị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Tặng quà, động viên công nhân Điện lực Thái Thụy, Tiên Hải

Sáng ngày 11/9, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình tới tặng quà, động viên công nhân Điện lực Thái Thụy, Điện lực Tiên Hải đang khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 3.

Tại các điểm đường dây 22kV nhánh Văn Hưng Việt lộ 477E11.2 tại xã Thụy Văn và trạm biến áp Ngải Châu 2 xã Đông Minh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình đã tặng quà,

động viên công nhân đang tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 3. Mặc dù khối lượng công việc lớn, phải làm việc trong điều kiện thời tiết mưa gió nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó, công nhân Điện lực Thái Thụy, Điện lực Tiên Hải đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 3, bảo đảm cấp điện trở lại nhanh nhất phục vụ đời sống nhân dân.

MANH THẮNG

Khôi phục cấp điện cho 2 xã cuối cùng bị ảnh hưởng của bão số 3

Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng lưới điện của tỉnh, gây mất điện 4 đường dây 110kV; 115 đường dây trung áp bị sự cố; 530.000 khách hàng bị mất điện.

Sau khi bão tan, với nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai kế hoạch khắc phục sự cố theo phương châm "4 tại chỗ". Công nhân ngành điện cùng các nhà thầu đảm minh trong nước, đội mưa làm việc

không nghỉ để dựng lại cột đổ, kéo lại từng đường dây, khắc phục thiệt hại về lưới điện do bão số 3 gây ra. Đến 17 giờ ngày 11/9, Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho 2 xã Thụy Hưng, Thụy Việt (Thái Thụy) là 2 xã cuối cùng trên địa bàn tỉnh. Việc khôi phục cấp điện cho các địa phương đã góp phần tích cực phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

HỒNG HẠNH

Tổ chức phân luồng giao thông trên các sông, cầu qua sông

Sáng ngày 11/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành các văn bản tổ chức phân luồng giao thông trên các sông, cầu qua sông để bảo đảm an toàn giao thông, công trình đê điều.

Cấm tàu thuyền trên sông Trà Lý
Hiện nay, mực nước lũ trên sông Trà Lý ở mức cao, trên báo động III và dự báo sẽ còn tiếp tục lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện đường thủy đi trên sông tạo sóng lớn nguy cơ gây mất an toàn công trình đê điều, cầu, cống.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình đê điều, cầu, cống trên sông Trà Lý, Công an tỉnh đã ban hành lệnh cấm tất cả các phương tiện giao thông thủy đi lại trên sông Trà Lý, đoạn từ cửa vào sông Trà Lý điểm giao với sông Hồng đến cầu Trà Giang từ 8 giờ ngày 11/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Dùng hoạt động bến đò ngang trên sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa

Hỏi 7 giờ 30 phút ngày 11/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-PCTT và ra lệnh bảo động cấp III trên sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa. Trong đó, yêu cầu dùng tất cả các hoạt động của các bến đò ngang trên triển sông Hồng,

sông Luộc, sông Hóa. Sở Giao thông Vận tải chủ trì và các đơn vị có liên quan thông báo cho các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên các tuyến sông: Hồng, Luộc, Hóa, Trà Lý về tình hình nước lũ lên cao để bảo đảm an toàn cho các phương tiện và công trình cầu, cống, đê, kè.

Phân luồng giao thông cầu Trà Lý
Ngày 10/9, Sở Giao thông Vận tải có Thông báo số 2090/TB-SGTVT về việc phân luồng giao thông cầu Trà Lý. Theo đó, kể từ ngày 11/9, cấm tất cả các phương tiện ô tô có tổng tải trọng trên 20 tấn qua cầu Trà Lý, tại Km16+100, quốc lộ 37B, địa phận xã Tây Lương (Tiên Hải). Các phương tiện lưu thông theo hướng như sau: cầu Trà Lý, quốc lộ 37B - đường tỉnh ĐT.458 (đường 39B) - đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình - quốc lộ 10 - quốc lộ 37B và ngược lại. Các phương tiện có tải trọng toàn bộ xe từ 20 tấn trở xuống và ô tô khách được phép lưu thông qua cầu Trà Lý.

Các phương tiện được phép lưu thông qua cầu Trà Lý phải tuân thủ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ và lực lượng điều khiển giao thông.

MINH PHÚC



Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia gia cố các tuyến đê xung yếu.



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hộ đê, chống lũ tại thôn Quang Trung, xã Vũ Văn (Vũ Thư).

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh tới cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1- Tập trung cao độ, tiếp tục triển khai tất cả các biện pháp, lực lượng, phương tiện trong việc ứng phó với những tình huống, diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhất là trong bối cảnh mực nước trên các sông qua địa bàn tỉnh nhiều nơi đã trên báo động III và đang tiếp tục lên cao.

Chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống có thể xảy ra để có phương án ứng phó phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phải sẵn sàng tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến triển khai tổ chức thực hiện, đặc biệt là tại từng điểm xung yếu, từng khu vực có nguy cơ cao.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm cho các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và mỗi người dân nắm chắc thông tin về diễn biến mưa lũ, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chính quyền địa phương; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, hợp tác với các lực lượng, cơ quan chức năng theo trật tự, nhanh nhất, không để xảy ra hỗn loạn.

Tổ chức tuần tra, canh gác để theo dõi theo Lệnh báo động số III tại sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa, sông Trà Lý và tổ chức nghiêm túc công tác ứng trực 100% quân số liên tục ngày đêm; tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, dấu hiệu hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm "Bốn tại chỗ". Rà soát việc chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Cấm tất cả các loại xe cơ giới đi trên đê (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê), xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa); tạm dừng hoạt động của các bến đò ngang qua sông.

2- Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Các địa phương cần phát huy kinh nghiệm và chống

lũ và bảo vệ đê điều, chủ động, kịp thời quyết định thực hiện những giải pháp cụ thể, phù hợp với diễn biến của từng địa bàn với tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết, xử lý ngay lập tức khi xảy ra tình huống xấu; đồng thời báo cáo ngay lên cấp trên để được hỗ trợ. Cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu phải quyết đoán, quyết liệt, chủ động, dám quyết định mọi biện pháp ứng phó thiên tai. Đối với người dân đang cư trú, sản xuất tại các khu vực bãi bồi, ngoài đê chính, cần chú ý vào diễn biến của lũ để kịp thời tổ chức di chuyển vào khu vực an toàn.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và các công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 12/9/2024. Chủ động huy động các nguồn lực của tỉnh, các địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, đảm bảo ổn định lại đời sống cho người dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

4- Các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, phối hợp với các địa phương trong công tác phòng, chống lũ, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

5- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức Cuộc vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", quyên góp, thiết thực ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, cá nhân bị nạn và khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

6- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường đến các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, cùng bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện ủy, thành ủy thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 16 giờ 30 hằng ngày hoặc ngay khi có diễn biến, tình huống xấu xảy ra trong thời gian từ nay đến khi tình hình trở lại bình thường.